
 

              

     กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
ติดตามภารกิจการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการคณะตาง  ๆ 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุม คร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๓  โดยมี ดร. ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ทําหนาที่ประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และ
การจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา และการขับเคลื่อนรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....  

   นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา 
กลาววา คณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา และการขับเคลื่อนรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

      ๑) กําหนดแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทํา
และดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา  
      ๒) เรงสรางการรับรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของแผนการปฏิรูปประเทศดาน
การศึกษาและยุทธศาสตรชาติดานการศึกษาใหแกผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของในทุกระดับ  
      ๓) กําหนดแผนปฏิบัติการเรงรัด (Quick Win) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา      
ที่คาดหมายวาจําเปนตองดําเนินการในชวงไตรมาสที่ ๓ – ๔/๒๕๖๓ เพื่อใหบรรลุเปาหมายภายใน

ระยะเวลา ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 ทั้งนี้ เพื่อใหการขับเคลื่อนเร่ืองดังกลาวเกิดผลเปนรูปธรรมมากที่สุดจึงควรมีการจัดการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น
เห็น ๒ คร้ัง คร้ังแรกเปนการระดมความเห็นโดยการใชพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนฐาน
ในการเสวนาผนวกดวยกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาตามแนวพหุปญญา ไดแก ๑) การจัดการเรียนรู        
ตามหลักพหุปญญา ๒) การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) การจัดการเรียนรูแบบ Learning Distance 
๔) การเรียนรูตามศาสตรพระราชา และ ๕) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศ และเมื่อคณะ
อนุกรรมาธิการไดรายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาในเบื้องแลวนั้น จะจัดการเสวนาอีกคร้ังเพื่อวิพากษ
รายงานการพิจารณาศึกษาดังกลาว โดยเชิญผูเก่ียวของ ในแวดวงการศึกษาเขารวมเสวนาเพื่อสะทอน
มุมมองตาง ๆ อันนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาใหมีความเขมแข็งและเปนรูปธรรมตอไป 
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 พิจารณารางรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ  
  รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา กลาว

วา คณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาและจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง “ยุทธศาสตรและขอเสนอแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC)” โดยมีสาระสําคัญ เพื่อศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงหรือการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ       

การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การวัดและประเมินสมรรถนะของผูเรียน
ใหมี คุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานอาชีพที่สงผลตอความเชื่อมั่นของสถานประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคแรงงานที่จะนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรในการแกไขปญหาการจัดทํา
หลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
ขยายผลไปสูโครงการอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะสรางความเขมแข็งใหการอาชีวศึกษาไดอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเร่ืองดังกลาวมีความสําคัญ ดังนั้น จึงเห็นควรใหกรรมาธิการ
ทุกทานนํารางรายงานการพิจารณาศึกษาดังกลาวกลับไปศึกษาใหละเอียดรอบคอบ และเสนอ

ความเห็นเพิ่มเติมไดที่ฝายเลขานุการฯ เพื่อเติมเต็มขอมูลใหมีความสมบูรณตอไป 

 พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี 
  นายเฉลา  พวงมาลัย  โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลาว

วา คณะอนุกรรมาธิการไดเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ชวงเชา ณ โรงเรียนวัดชลธาร เพื่อศึกษาดูงานในเก่ียวกับ 
“การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก” โดยปญหาสําคัญ คือ หากจะตองมีการยุบเลิก หรือควบรวม
โรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จะทําใหนักเรียนสวนใหญของโรงเรียนตองหลุดออก
จากระบบการศึกษา เนื่องจากปญหาเร่ืองการเดินทางไปเรียน ซึ่งปจจุบันนักเรียนจะเดินทางโดยการ
ใชเรือ เนื่องจากผูปกครองมีอาชีพประมงและมีที่พักอาศัยอยูริมแมน้ํา ชวงบาย เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ      
ไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... อาทิ 
การปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ การใหโรงเรียนที่มีความพรอมสามารถเปนนิติบุคคลไดเต็ม
รูปแบบ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียน รวมไปถึงการปรับปรุงหลักเกณฑเร่ืองการทํา
วิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแตละเร่ืองมีความสําคัญที่ตองหาแนวทางขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป           

 พิจารณารางรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ  
  นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมการศึกษา     

นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน กลาววา คณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาและจัดทํารายงานการพิจารณา
ศึกษา เร่ือง “ขอเสนอเชิงนโยบายการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย” เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน
การบริหารจัดการการจัดเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อเปนการสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมตาง ๆ และชวยยกระดับ
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา  เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงข้ึน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเร่ืองดังกลาว มีความสําคัญตอ
กระบวนการจัดการศึกษายุคใหม ดังนั้น ควรตองเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในสวนของกระบวนการจัดการเรียนรู

ตามแนวพหุปญญา เพื่อใหเกิดการบูรณาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 

ภาพ – ขาว โดย เจตจํานงค สิทธิชัย – นพรินทร 


